


ธนาคาร มิซูโฮคอร์ปอเรต จำกัด
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554

หน่วย : ร้อยละต่อปี

ประเภทเงินฝาก	ประเภทลูกค้า						ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ	
	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลทั่วไป	ราชการ	นิติบุคคลที่ไม่ แสวงหากำไร	สถาบัน การเงิน	...	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
<p>เงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์</p> <ol style="list-style-type: none">ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันทั้ง 16 มิถุนายน และ 16 ธันวาคม ของทุกปี โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงค้าง ณ สิ้นวันเป็นยอดเงินต้นและคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศกำหนด (ร้อยละต่อปี) ใช้จำนวนวัน 365 วันธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับลูกค้าทั่วไปและเกินร้อยละ 0.50 ต่อปีสำหรับลูกค้าพิเศษ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติเป็นพิเศษจากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ 1-3หรือผู้จัดการทั่วไปแล้วแต่กรณี <p>เงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ</p> <ol style="list-style-type: none">ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากกรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้<ol style="list-style-type: none">ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ (โดยจะคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง)ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ไม่เกินอัตรา 0.50 ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ 1 - 3 หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนด้านบริการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ หรือผู้จัดการทั่วไปแล้วแต่กรณี <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none">เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารงดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทสำหรับผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศประเภทเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ และธนาคารจะเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทสำหรับผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศประเภทประจำอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศบนเว็บไซต์อาจไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศใช้ล่าสุด กรุณาติดต่อแผนกเงินฝากและเคลียริง โทร. 02-6380186-8 เพื่อสอบถามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน	<p>ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ</p>  <p>นางจารุวัลย์ พูจินต์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากและเคลียริง ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554</p>							